
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
  สมยัวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป  พ.ศ. 2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

   อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายสุทัศน  ยิ้มนอย 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
นายแดง จิตรอักษร 
นายโสภณ  ไชยการ 
นายวิทยา  มณี 
นายสมคิด  เลิศวิเชียร 
นายจักรี  ชุมนาค 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 
ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 

สุทัศน  ย้ิมนอย 
วิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
แดง จิตรอักษร 
โสภณ  ไชยการ 
วิทยา มณี 
สมคดิ  เลิศวิเชียร 
จักรี  ชุมนาค 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
- ไมมี                                                                                                                   

รายชื่อผูเขารวมประชุม  
 

ลําดับที ่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นายสุชาติ  นุนทอง 
นายสุนทร  วัฒนโภคา 
นางทิฐิชภักดิ์  คงพล 
นางยุวลักษณ ศิริพลบุญ 
นายนพนันท  บัวซิม 
นางภัทธณี  ยังชวย 

รองนายก อบต.เขาขาว 
เลขานุการนายกฯ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาสํานักปลัด 

สุชาติ  นุนทอง 
สุนทร  วัฒนโภคา 
ทิฐิชภักดิ์  คงพล 
ยุวลักษณ  ศิริพลบุญ 
นพนันท  บัวซิม 
ภัทธณี  ยังชวย 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมคิด  เลิศวิเชียร เลขานุการสภาฯ ไดเชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ประจําป พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอแกไขระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ขอ 3 คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เปนคณะกรรมการการ
การศกึษาขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จํานวน 1 คน พรอมผูรับรอง 
จํานวน 2 คน  แกไขเปน คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถ่ินเห็นชอบ เปน
กรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตาํบลเขาขาว จํานวน 1 คน 
1.2 ขอแกไขระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   
ขอ 4 คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เปนคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
จํานวน 2 คน พรอมผูรับรอง จํานวน 2 คน แกไขเปน คัดเลือกหัวหนาหนวยงาน
ภาครัฐที่สภาทองถ่ินเห็นชอบ เปนกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
เขาขาว จํานวน 1 คน เนื่องจากการตีความในหนังสือสั่งการคลาดเคลื่อน 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี 24 มกราคม ๒๕๖๕ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดวย มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 
1 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2565    
เห็นชอบ 6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   งดออกเสียง  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1 รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565    
ขอเรียนเชิญรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสุชาติ  นุนทอง เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม
รองนายก อบต.  กระผมนายสุชาติ  นุนทอง รองนายก อบต.เขาขาว ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายก  

อบต.เขาขาว ใหเขารวมประชุมในวันนี้ ตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิม เติมถึง ฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 เพื่ อ
ประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาใหดําเนินการโดยผาน
คณะกรรมการพัฒนาอบต. เขาขาว ซึ่งทางคณะกรรมการไดพิจารณา จัดทําราง
แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ในการประชุม เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 แลวผูบริหารจะตองเสนอญัตติ ใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาวพิจารณาเห็นชอบ จึงประกาศใชแผนพัฒนาฉบับดังกลาว  
ไดครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับรางแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 ) เปล่ียนแปลงครั้งที่ 1/2565 ตามเอกสารท่ีไดแจก 
ใหทางสมาชิกสภาแลวนะครับ หากไมมีกระผม ขอมติที่ประชุม เห็นชอบราง 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1/2565  
 
 

       /มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1/2565  ดวยคะแนนเสียง  6  เสียง  ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง ไมมี 

ประธานสภาฯ  3.2  โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายงบ รายจายอื่น ๆ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  จํานวน
เงิน  120,300 บาท 

   ไปตั้งจายรายการใหม 
                        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 9 รายการ จํานวนเงิน 120,300 บาท ตามรายการ
ดังตอไปนี้ 
1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง เพ่ือจายเปน

คาจัดซื้อเคร่ืองปรบัอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง         
ขนาด 15,000  บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 20,300 บาท 

-โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2564 
2. โตะทํางานมีโตะขาง (สําหรับนายก) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานมีโตะขาง สําหรับนายก จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
24,000 บาท 

-โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.1 โตะทํางาน 
1.วัสดุหลักเปนไมและหรือไม MDF   
2.ขนาดกวางประมาณ  88 ซม. ยาวประมาณ 180 ซม. สูงประมาณ 76 ซม.  
(ขนาดอาจแตกตางจากที่กําหนดมากนอยไดไมเกิน 10 ซม.) 
1.2 โตะขาง มีคุณลักษณะดังนี้  
1.วัสดุหลักเปนไมและหรือไม MDF  
2.ขนาดกวางประมาณ 52 ซม. ยาวประมาณ 120 ซม. สูงประมาณ 76  ซม.   
(ขนาดอาจแตกตางจากที่กําหนดมากนอยไดไมเกิน 10 ซม.) 
1.3 ตูลิ้นชัก โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1.ขนาดกวางประมาณ 40 ซม. ยาวประมาณ 47 ซม. สูงประมาณ 59 ซม.   
(ขนาดอาจแตกตางจากที่กําหนดมากนอยไดไมเกิน 10 ซม.) 
 -จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด (เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 
3. โตะทํางาน (สําหรับรองนายก) 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน สําหรับรองนายก จํานวน 1 ตัว  เปนเงิน 5,500 
บาท 
-โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.วัสดุหลักเปนไมและหรือไม MDF  
2.ขนาดกวางประมาณ 60 ซม. ยาวประมาณ 120 ซม. สูงประมาณ 76 ซม. 
(ขนาดอาจแตกตางจากที่กําหนดมากนอยไดไมเกิน 10 ซม.)  
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-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด (เน่ืองจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 
4. เกาอี้ทํางาน (สําหรับนายก) 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน สําหรับนายก จํานวน  1 ตัว เปนเงิน 6,500 
บาท  
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1.เปนเกาอ้ีบุนวม มีพนักพิงหลัง มีลอเลื่อน ปรับระดับที่นั่งสูงต่ําได มีที่พักมือซาย - ขวา  
-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

 (เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564) 
5. เกาอี้ทํางาน (สําหรับรองนายก) 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน สําหรับรองนายก จํานวน  1 ตัว  เปนเงนิ 5,290 
บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เปนเกาอ้ีบุนวม มีพนักพิงหลัง มีลอเลื่อน ปรบัระดับที่นั่งสูงต่ําได มีท่ีพักแขนซาย-ขวา   
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด (เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 

6. เกาอี้ (สําหรับรองนายก) 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ สําหรับรองนายก จํานวน  1 ตัว เปนเงนิ 3,390 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เปนเกาอ้ีบุนวม มีพนักพิงหลัง มีลอเลื่อน ปรบัระดับที่นั่งสูงต่ําได มีท่ีพักแขนซาย-ขวา   
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด (เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 
7. เกาอี้ (สําหรับหองประชุมสภา) 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ (สําหรับหองประชุมสภา) จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 1,590 
บาท เปนเงิน 19,080 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เปนเกาอี้บุนวมมีพนักพิงหลัง มีลอเลื่อน ปรับระดับที่นั่งสูงตํ่าได มีท่ีพักแขน 
2. ขนาดกวางประมาณ  52  ซม. ยาวประมาณ  55  ซม. สูงประมาณ 93 - 103 ซม.  
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด (เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 
8. ชุดเกาอี้รับแขก (สําหรับหองนายก) 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชุดเกาอี้รับแขก (สําหรับหองนายก) จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
33,800 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เปนเกาอี้บุดวยหนัง PU/PVC หรือหนังอ่ืนๆ ประกอบดวย 
-เกาอี้ 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 
-เกาอี้ 1 ที่นั่ง จํานวน  1 ตัว 
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- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด (เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 
9. โตะกลางสําหรับชุดเกาอี้รับแขก  
เพ่ือจายเปนคาจัดโตะกลางสําหรับชุดเกาอี้รับแขก จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 2,440 
บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.หนาโตะเปนกระจก 
2.ขนาดกวางประมาณ 60 ซม ยาวประมาณ 110 ซม.สูงประมาณ 45 ซม.   
 (ขนาดอาจแตกตางจากที่กําหนดมากนอยไดไมเกิน 5 ซม.) 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด (เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 

ประธานสภาฯ  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดดูในบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะสอบถามหรืออภิปรายบาง
หรือไม หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจาย แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ รายจายอื่น ๆ 
โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  จํานวนเงิน  120,300 บาท 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 9 รายการ จํานวนเงิน 
120,300 บาท  ดวยคะแนนเสียง  6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ไมมี 
3.3 คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถ่ินเห็นชอบ เปนกรรมการการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จํานวน 1 คน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนักวิชาการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด 
นางยุวลักษณ  ศิริพลบุญ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม 
นักวิชาการศึกษา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4  

มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดใหแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย 
1. ผูทรงคุณวุฒิ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานกรรมการ 

   2. ผูทรงคุณวุฒิ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองประธานกรรมการ 
   3. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว   กรรมการ 
   4. หัวหนาสวนที่เกี่ยวของ     กรรมการ 
   5. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 
       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ   กรรมการ 
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6.ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถ่ินเห็นชอบ   กรรมการ 
   ในขอนี้ จะใหทางสมาชิกสภาฯ ชวยกันเสนอผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 1 คน   
   7.หัวหนาหนวยงานภาครัฐที่สภาทองถ่ินเห็นชอบ  กรรมการ 
   ในขอนี้ จะใหทางสมาชิกสภาฯ ชวยกันเสนอหัวหนาหนวยงานภาครัฐ จํานวน 1 คน   
   8.ผูอํานวยการกองการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการการศึกษา จะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  
 มีอํานาจหนาที่     
1.กําหนดนโยบายดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

   2.พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
เขาขาว    
3.จัดลําดับพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือสงใหสวนงานแผนและ

 นโยบาย ดําเนินการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล 
เขาขาวตอไป 
4.ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จํานวน 1 ทานครับ 

นายสุทัศน  ยิ้มนอย เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสุทัศน  ยิ้มนอย สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4  
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4 ขอเสนอนายสุพล  แสงเงิน เปนกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล

เขาขาวครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม หากไมมี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนายสุพล  แสงเงิน เปนกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล

เขาขาว  ดวยคะแนนเสียง  6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ไมมี 
3.4 คัดเลือกหัวหนาหนวยงานภาครัฐท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ  เปนกรรมการ
การศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จํานวน 1 คน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อหัวหนาหนวยงานภาครัฐ เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ
การศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จํานวน 1 ทานครับ 

นายวิทยา  มณี เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวิทยา  มณ ีสมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 ขอเสนอนายวิชาญ  มาสังข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาขาว 

เปนกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาวครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม หากไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมครบั 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนายวิชาญ  มาสังข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล      

เขาขาว เปนกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว         
ดวยคะแนนเสียง  6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเร่ืองท่ีจะแจงหรือเรื่องที่จะปรึกษาหารืออีก

หรือไม 
 
 

        /นายนพนนัท... 
 



 
-7- 

 

นายนพนันท บัวซิม  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ในพ้ืนที่ 
ผอ.กองชาง รักษา- เขาขาว มีผูสัมผัสเสี่ยงสูง และผูไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อดังกลาว  ทาง อบต.
ราชการแทน      ไดนําถุงยังชีพซึ่งประกอบดวย ขาวสาร ไขไก มามา ปลากระปอง  น้ํามัน  และน้ํา 
ปลัด อบต.เขาขาว  ดื่ม ไปมอบใหแกผูไดรับความเดือดรอนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา (โควิด-19)  ในรอบเดือนกุมภาพันธ ตั้งแตวันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ 2565 
ไดแจกถุงยังชีพทั้งหมด 43 ชุด  นอกจากน้ันไดใหเจาหนาที่ อบต. ไปพนยาฆาเชื้อ
ใหกับครัวเรือนท่ีติดเชื้อและกักตัว รวมท้ังไปพนยาใหกับวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  
โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ และตลาดนัดการอาชีพอีกดวย ครับ    

นายสุชาติ นุนทอง ขอฝากใหสมาชิกสภา อบต.เขาขาว ชวยดูแล ประชาชนในตําบลเขาขาว  หาก 
รองนายก อบต.เขาขาว ไดรับความเดือดรอนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) สามารถขึ้นมาแจง 

ขอรับความชวยเหลือไดที่ อบต. เขาขาว ซึ่งทาง อบต.ก็จะออกไปชวยเหลือทันที  
และขอใหทุกคนปองกันการติดเชื้อและรักษาสุขภาพดวยนะครับ  

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องที่จะแจงในท่ีประชุมอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอปด
การประชุม และขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้   
       

เลิกประชุมเวลา  11.๓0  น.  
 
          

(ลงชื่อ)       สมคิด  เลิศวิเชียร         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายสมคิด  เลิศวิเชียร) 
                     เลขานุการสภาฯ  
 
 

(ลงชื่อ)        วิสุทธิ์  แกวเนิน      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) 
                  ประธานสภา ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


